



ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐๐



๐-๒๕๕๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคต (วัดลาดสนุ่น) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่สู้ภัยโควิด-19 นำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ยาแผนไทย สมุนไพร รวมถึงตำรับยา ให้กับผู้ที่มิกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome

วันที่ 23 มีนาคม 2565

ณ ศาลาวัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ



การแพทย์ทางเลือก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคต (วัดลาดสนุ่น) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่สู้ภัยโควิด-19 นำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ยาแผนไทย สมุนไพร รวมถึงตำรับยา ให้กับผู้ที่มิกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome โดยมีนางบุบผา เอี่ยมเอิบ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคต (วัดลาดสนุ่น) พร้อมทั้งคณะทีมงาน อสม. และวัดลาดสนุ่น อำนวยความสะดวกสถานที่และอุปกรณ์ในการออกหน่วยฯ ณ ศาลาวัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ลำนูกกา จังหวัดปทุมธานี

ในส่วนของขั้นตอนในการให้บริการประชาชนนั้น จะมีการให้ลงทะเบียน คัดกรอง ซักประวัติ วินิจฉัยอาการ ให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการจ่ายยา ตามลำดับ

ตลอดทั้งวันมีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome และประชาชนทั่วไปมารับบริการ จำนวน 202 คน

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่สู้ภัยโควิด-19 คณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยแพทย์แผนไทยฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ส่งเสริมสุขภาพบริการด้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคต (วัดลาดสนุ่น) พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการบริหารจัดการการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ผู้มารับบริการ

ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่โดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



